

นโยบายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้" โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (UN Convention on Biological Diversity), อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืช ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES), อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่มีการอพยพ (CMS), อนุสัญญาว่า ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar), อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก (WHC) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร เพื่อแสดงความ รับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้โดยกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

เป้าหมายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้

- หลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลกตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) พื้นที่ชุ่มน้ำว่าด้วยอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) และพื้นที่อนุรักษ์ที่กำหนด โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN)
- หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ
- หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ กรณีมีผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ต้องฟื้นฟูหรือปลูกป่า ไม้เพื่อชดเชยการสูญเสียป่าไม้

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีและพนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อเป็น ต้นแบบองค์กรธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายบัณฑิต หารษาไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร